



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ

ในปัจจุบัน มลพิษทางอากาศในตอนนี้ทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากคนที่ทำลายสภาพอากาศเสียเอง ทั้งควันจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของรถยนต์ การเผาขยะ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ สาเหตุการเกิด PM ๒.๕

-ยานพาหนะ คือ หนึ่งในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต เพราะทุกวัน เราต้องใช้ยานพาหนะ เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการดำรงชีวิต เครื่องยนต์ของรถยนต์นั้น ใช้น้ำมันเป็นการขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดการเผาไหม้ ซึ่งเป็นแหล่งที่ปล่อยก๊าซพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

- แหล่งที่ทิ้งขยะ กองขยะเป็นสาเหตุของเชื้อโรคและยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซพิษที่เกิดจากของเน่าเสีย เมื่อทำการเผาทำลายก็ส่งผลให้เกิดมลพิษและฝุ่นละอองลอยปะปนในอากาศ

-โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ การเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต โดยจะปล่อยทั้งควันไฟและก๊าซพิษจำนวนมาก เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติ โดยให้ทุกภาคส่วนดำเนินการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ดังนี้

- ๑) ให้ดำเนินการติดตั้งตาข่ายพรางแสง (สแลนกันลม) เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง
- ๒) จัดทำรางปูนสำหรับล้างล้อรถ
- ๓) ให้ทำความสะอาด จัดเก็บเศษดิน เศษหินที่กระจายบริเวณหน้าบริษัทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยให้กวาดเศษดิน เศษหินที่กระจายบริเวณหน้าบริษัททุกวัน ล้างถนนวันละ ๓ ถึง ๕ ครั้งต่อวัน
- ๔) ให้ผู้ประกอบการแจ้งให้รถบรรทุกดิน หิน คลุมผ้าทุกครั้งเพื่อป้องกันการหล่นของดินและหิน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายปรีชา ศรีสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ